

ข่าวที่ 64 / วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เฉพาะเดือนมกราคม 2559 เรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะรวมกว่า 18,000 ราย ยังพบแท็กซี่กระทำความผิดสูงสุด เดินหน้าผนึกกำลังทหาร ตำรวจ แก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน เดือน!!! ความผิดกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวร้ายแรง เช่น ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทำอนาจาร ดัดแปลงมิเตอร์ ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการตรวจสอบพฤติกรรมรถให้บริการและกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดจริงจั่ง เฉพาะเดือนมกราคม 2559 เรียกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 18,744 ราย พบการกระทำความผิดรวม 1,770 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิด 1,094 ราย จากจำนวนเรียกตรวจทั้งสิ้น 10,245 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การไม่นำรถเข้าตรวจสภาพภายในกำหนด จำนวน 373 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษีจำนวน 247 ราย การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารจำนวน 163 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 83 ราย เป็นต้น ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะเรียกตรวจทั้งหมด 7,587 ราย พบการกระทำความผิด 465 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 125 ราย ไม่พกใบอนุญาตและแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 84 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง จำนวน 44 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 36 ราย เป็นต้น ในขณะที่ดำเนินการตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 912 ราย พบการกระทำความผิดรวม 211 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้าง จำนวน 172 ราย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 31 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 7 ราย และไม่ติดเครื่องแสดงการเสียภาษีหรือแผ่นป้าย จำนวน 1 ราย

นายสนธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการทำงานร่วมกับทหารและตำรวจ ในการกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดอย่างเคร่งครัด โดยจะดำเนินการในทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ย่านศูนย์การค้า สนามบิน เป็นต้น โดยจะติดตามลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและบันทึกประวัติการกระทำความผิดโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำซากสำหรับพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป ในกรณีที่ผู้ขับรถกระทำความผิดอาญาหรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างร้ายแรง เช่น ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทำอนาจาร ดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

นายสนธิ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมการขนส่งทางบกจะเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการ และช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดให้ประชาชนได้รับทราบ หากพบเห็นการให้บริการรถแท็กซี่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อพิชิต / ข่าว / พิมพ์ (3 ก.พ. 59)